

Hệ thống tổ chức Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975)

- **Đỗ Văn Biên**

Đại học Quốc gia TP.HCM

TÓM TẮT:

Công tác tuyên huấn của Đảng có vai trò, vị trí quan trọng đối với đường lối phát triển của cuộc chiến tranh nhân dân. Trong chiến tranh cách mạng ở miền Nam, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (BTH) hay Ban Tuyên huấn miền Nam là cơ quan chuyên môn của Trung ương Cục miền Nam (TWCMN) có nhiệm vụ tham mưu, giúp TWCMN chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền, giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài viết này trình bày hệ thống tổ chức của BTH qua các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Một là hệ thống tổ

chức BTH trong giai đoạn chống Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965). Hai là hệ thống tổ chức BTH trong giai đoạn chống Chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968). Ba là hệ thống tổ chức BTH trong giai đoạn chống Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1972). Bốn là hoàn thiện hệ thống tổ chức BTH sau Hiệp định Paris 1973. Từ đó, làm nổi bật quá trình hình thành, thay đổi, phát triển của hệ thống tổ chức BTH qua các giai đoạn, tương ứng với nhiệm vụ của công tác tuyên huấn. Đồng thời, đánh giá vị trí, vai trò của công tác tuyên huấn trong sự nghiệp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ của TWCMN.

Từ khóa: công tác tuyên huấn, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, Trung ương Cục miền Nam

Sau gần 5 năm tiến hành cuộc Chiến tranh một phía, chính quyền Sài Gòn đã tàn sát, khủng bố, kìm kẹp những người kháng chiến cũ và nhân dân miền Nam. Tuy nhiên, những biện pháp tàn bạo đó không thể dập tắt được ngọn lửa yêu nước và khát vọng thống nhất của nhân dân miền Nam. Trái lại, nó ngày càng tích tụ, sục sôi và chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể dâng trào mãnh liệt. Phong trào Đồng Khởi diễn ra từ nửa cuối năm 1959 đến giữa năm 1960 đã làm tan rã từng mảng chính quyền cơ sở của chế độ thực dân mới ở

miền Nam. Để giành lại những địa bàn và vùng dân cư bị mất, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm buộc phải bị động chuyển sang Chiến lược Chiến tranh đặc biệt.

Trước âm mưu và thủ đoạn tiến hành chiến tranh mới của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã đặt ra cho của cách mạng miền Nam cần thiết phải củng cố lại các tổ chức Đảng, cơ quan phụ trách công tác văn hoá- tư tưởng sau phong trào Đồng Khởi.

Thực hiện chủ trương của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp ngày 23/1/1961 đã quyết định thành lập TWCMN nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện những quyết sách quan trọng có tầm chiến lược đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, TWCMN tổ chức các cơ quan phụ trách các lĩnh vực như: quân sự, an ninh, tuyên huấn, hậu cần, v.v... nhằm giúp TWCMN chỉ đạo các mảng công tác.

Sau một thời gian chuẩn bị về nhân sự và tổ chức, ngày 23/11/1961, tại Mã Đà, Chiến khu Đ, BTH được thành lập. BTH “là cơ quan chuyên môn của TWCMN, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và được TWCMN giao phụ trách mảng công tác chính trị tư tưởng, văn hóa-văn nghệ, tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ miền Nam để phát động quần dân miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. BTH có nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu, giúp TWCMN thống nhất chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện về công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền hướng dẫn đường lối của Đảng về cách mạng giải phóng miền Nam và hoà bình thống nhất đất nước” [1].

Sự kiện thành lập BTH là một bước cụ thể hóa đường lối chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam, TWCMN trong việc xây dựng, củng cố và tổ chức cơ quan chuyên môn của Đảng bộ miền Nam. Hệ thống tổ chức của BTH từ khi thành thành, xây dựng, phát triển và cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đã trải qua các giai đoạn khác nhau, tương ứng với nhiệm vụ của công tác tuyên huấn.

1. Hệ thống tổ chức Ban Tuyên huấn Trung ương Cục trong giai đoạn chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 1961-1965

Trong tình thế cách mạng miền Nam mới thoát khỏi thời kì khó khăn, khủng hoảng, vấn đề tổ chức, phát triển lực lượng có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng miền Nam. Do đó xây dựng hệ thống tổ chức BTH đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.

Kế thừa hệ thống tổ chức từ Ban Tuyên huấn Xứ ủy trước đây, BTH đã xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng miền Nam. Ưu tiên trước nhất là bộ máy lãnh đạo ban - cơ quan chỉ đạo chiến lược. Điều này thể hiện rõ ngay từ khi thành lập, nhân sự tham gia bộ máy lãnh đạo BTH đã được TWCMN “bổ trí các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm, bản lĩnh, sành sỏi trong công tác tư tưởng” [2], có tầm chiến lược như: Nguyễn Văn Linh, Bí thư TWCMN, Trưởng ban; Trần Bạch Đằng, Phó Trưởng ban thường trực; Ủy viên ban gồm: Trần Trọng Tân, Tân Đức, Tô Lâm. Ban lãnh đạo đã thống nhất phân công các đồng chí phụ trách. Cụ thể: Nguyễn Văn Linh chỉ đạo chiến lược; Trần Bạch Đằng phụ trách chung hoạt động của Ban và Văn phòng Ban, công tác tổ chức, công tác thi đua - khen thưởng, Báo Nhân dân miền Nam; Trần Trọng Tân phụ trách mảng Huấn học, Trường Đảng, Tạp chí Tiền phong; Tân Đức, Tô Lâm phụ trách Thông tấn Xã Giải phóng, Đài phát thanh Giải phóng, văn nghệ, giáo dục.

Sau khi phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách các bộ phận, BTH đã tập trung kiện toàn, củng cố và tập trung xây dựng các cơ quan chuyên môn của ban. Tùy theo điều kiện về con người và phương tiện kỹ thuật hiện có, BTH đã thành lập các cơ quan thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, các cơ quan thông tấn báo chí... và văn phòng ban.

Đặc biệt trong thời gian này, BTH đã thành lập hai cơ quan thông tin tuyên truyền có ý

nghĩa chính trị quan trọng của cuộc cách mạng miền Nam là Thông tấn xã Giải phóng được thành lập ngày 12/10/1960 và Đài phát thanh Giải phóng được thành lập ngày 01/2/1962. Bắt đầu từ đây, toàn bộ hoạt động thông tin tuyên truyền của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam và cả nước đều do hai cơ quan này đảm nhận. Qua làn sóng của Thông tấn xã Giải phóng và Đài phát thanh Giải phóng, tiếng nói của chính nghĩa, của khát khao tự do và niềm tin chiến thắng đã vang xa trên khắp mọi miền của Tổ quốc và vươn xa đến toàn nhân loại tiến bộ.

Sau chiến thắng Ấp Bắc đầu năm 1963, vùng giải phóng ngày càng được mở rộng đòi hỏi cần thiết phải tăng cường lực lượng cán bộ tuyên huấn cho địa phương. Hoạt động đào tạo cán bộ đã được BTH tổ chức bài bản tại căn cứ Bắc Tây Ninh (Lò Gò, Tân Biên) và đã huy động cả hệ thống tổ chức tập trung thực hiện công tác này. BTH đã mở các lớp huấn luyện, thành lập các trường đào tạo cán bộ như: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc miền Nam, Trường Giáo dục Tháng Tám, Trường Tuyên truyền-Báo chí miền Nam, Lớp Điện ảnh, Lớp Hội họa, Lớp Thông tấn Báo chí. Đã có nhiều cán bộ tuyên truyền, lý luận, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục được đào tạo trong thời gian này, bổ sung kịp thời cho BTH và các địa phương đang thiếu cán bộ.

Đến cuối năm 1963, BTH đã xây dựng thành các tiểu ban chính, bộ máy tổ chức do lực lượng cán bộ được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao đảm nhận như: Tuyên truyền, Tuyên truyền Đối ngoại, Văn nghệ, Giáo dục, Huấn học, Thông tấn Báo chí (đầu năm 1964), v.v... và một số cơ quan hỗ trợ khác Nhà in Trần Phú, Nhà xuất bản Giải phóng, Bệnh viện, đơn vị bảo vệ...

Từ đầu năm 1964 đến đầu năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam

trên đà phát triển và thu được nhiều thắng lợi quan trọng. Trên chiến trường, chiến thắng An Lão, Chóp Chài, Long Mỹ, Đồng Xoài, Bình Giả... đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của các lực lượng vũ trang nhân dân: *“Cả miền Nam, phong trào chống Mỹ dâng cao như vũ bão, đặc biệt là các đô thị, làm suy yếu nghiêm trọng bộ máy thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, nội bộ chúng mâu thuẫn, xâu xé hơn bao giờ hết”*[3]. Cùng với thắng lợi đó, hệ thống tổ chức của BTH có bước phát triển mạnh về số lượng cán bộ, các tiểu ban, bộ máy tổ chức dần được hoàn thiện. Các tiểu ban đã thành lập trước đây, tiếp tục được bổ sung thêm cán bộ, xây dựng căn cứ, phương tiện máy móc để phục vụ hoạt động. Trong giai đoạn này, hoạt động tuyên huấn tập trung củng cố tư tưởng tiến công cách mạng, cổ vũ, động viên quân dân tiến lên đánh bại hoàn toàn Chiến lược Chiến tranh đặc biệt, sẵn sàng bước vào cuộc đấu tranh mới, gian nan khốc liệt hơn khi đế quốc Mỹ chuyển sang Chiến lược Chiến tranh cục bộ.

2. Hệ thống tổ chức Ban Tuyên huấn Trung ương Cục trong giai đoạn chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968)

Từ đầu năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở vào một thời điểm có tính chất quyết định. Ngày 17/2/1965, Tổng thống Mỹ L.B Johnson đã quyết định mở rộng cuộc chiến ở Việt Nam bằng cách tăng cường ném bom đánh phá miền Bắc và đưa lực lượng quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam, đánh dấu sự chuyển chiến lược tiến hành chiến tranh từ Chiến lược Chiến tranh đặc biệt sang Chiến lược Chiến tranh cục bộ. Từ đây, cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Trước *“những thử thách mới nghiêm trọng và hàng loạt các vấn đề nóng bỏng cần nhanh*

chống giải đáp”[4], trong giai đoạn này, mọi hoạt động đều phải nhằm mục đích động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao quyết tâm “dám đánh Mỹ”. Công tác chuẩn bị tư tưởng, tổ chức và lực lượng cho cuộc đụng đầu lịch sử này là một nhiệm vụ quan trọng của BTH.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới của công tác tuyên huấn, Ban Thường vụ TWCMN đã ra quyết định về việc củng cố và mở rộng BTH, xác định rõ nhiệm vụ và bộ máy tổ chức BTH. Theo đó, BTH gồm văn phòng và các tiểu ban sau: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Văn nghệ; các cơ quan thông tin truyền truyền như: Đài Phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng, các tạp chí, Báo Giải phóng và một số cơ quan hỗ trợ khác.

Tháng 4/1965, Ban lãnh đạo có sự thay đổi về nhân sự. Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của BTH được tăng cường cho Khu Sài Gòn - Gia Định, (nơi đối đầu trực tiếp-trung tâm đầu não của bộ máy chiến tranh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn) nhằm chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức BTH các cấp và tổ các hoạt động với trọng tâm là đưa phong trào đô thị trở thành mũi tiến công đánh thẳng vào điểm yếu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bằng “*đòn tiến công mãnh liệt về quân sự và chính trị ở thành thị, đánh vào chỗ dựa cơ bản của địch, cũng là những đòn quyết định đánh bại hoàn toàn chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ*” [5].

Từ đầu năm 1966, do tình hình chiến trường ngày càng quyết liệt, Mỹ sử dụng B52 đánh bom không hạn chế các vùng căn cứ của cách mạng miền Nam, BTH tạm dừng hoạt động của Trường Nguyễn Ái Quốc, các trường đào tạo, lớp huấn luyện, thực tập, v.v... BTH thực hiện việc chuyển hướng công tác trong tình hình mới, cử cán bộ đi thực tế, huấn luyện, đào tạo cán bộ trực tiếp tại địa phương.

Tháng 10/1967, đồng chí Phạm Hùng được cử làm Bí thư TWCMN kiêm Trưởng BTH. Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư TWCMN, BTH thành lập bộ phận Thường trực nhỏ bên cạnh Thường vụ TWCMN để triển khai nhanh chóng chỉ đạo của Thường vụ về công tác chính trị - tư tưởng và mặt trận đấu tranh trên làn sóng điện và báo chí (Tuyên huấn II) do đồng chí Tô Bửu Giám làm Trưởng bộ phận [6]. Nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các hoạt động thông tin trong toàn Đảng bộ, quân đội và nhân dân, Thường vụ TWCMN điều động Đồng chí Trần Văn Phác, Nguyễn Văn Tông được điều từ Cục Chính trị Quân ủy Miền tham gia BTH.

Bộ máy lãnh đạo BTH giai đoạn này gồm có các đồng chí Thường trực Ban: Võ Quang Trinh, Trần Trọng Tân, Tân Đức. Thường trực BTH do đồng chí Võ Quang Trinh phụ trách và nhận chỉ đạo trực tiếp từ đồng chí Trưởng BTH và Thường vụ TWCMN. Ủy viên BTH gồm các đồng chí: Tô Bửu Giám, Huỳnh Minh Siêng (Lưu Hữu Phước), Lê Đức Tài, Trần Văn Phác. Cũng từ giai đoạn này, Ban lãnh đạo phụ trách trực tiếp là đồng chí Trưởng ban và Thường trực ban không có Phó trưởng Ban cho đến ngày giải phóng miền Nam.

Sau khi đập tan hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cách mạng miền Nam có bước phát triển vượt bậc về thế và lực. Quân dân ta đã đánh bại một bước quan trọng Chiến lược Chiến tranh Cục bộ của Mỹ. Tình hình đó, “*cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kì giành thắng lợi quyết định. Đây là thời cơ chiến lược lớn để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa*” [7]. Đầu tháng 10-1967, Bộ Chính trị phổ biến chủ trương tổng công kích, tổng khởi nghĩa cho TWCMN. Ngày 25-10-1967, TWCMN ra Nghị quyết Quang

Trung về tổng công kích, khởi nghĩa trên chiến trường Nam Bộ và Cục Nam Trung Bộ.

Tình thế khẩn trương, để chuẩn bị cho tổng tấn công Mậu Thân 1968, BTH quyết định tăng cường lực lượng và phương tiện cho các bộ phận Đài Phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng, Tiểu ban Huấn học. Sau khi được sắp xếp củng cố và tăng cường về tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm chuẩn bị lực lượng thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch tổng tiến công, BTH gồm Văn phòng và các tiểu ban sau: Tuyên truyền, Huấn học, Giáo dục, Văn nghệ, Đài Phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng.

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, với quyết tâm “quyết chiến quyết thắng” giặc Mỹ xâm lược, BTH đã thành lập đoàn cán bộ tiền phương (xuống đường). Đoàn cán bộ tiếp quản các cơ quan thông tin của chính quyền Sài Gòn. Đoàn Thông tấn xã do đồng chí Võ Nhân Lý- Giám đốc, trưởng đoàn. Đoàn Đài Phát thanh, do đồng chí Huỳnh Minh Lý- Phó Giám đốc, trưởng đoàn. Đoàn thanh niên Ban do đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Bí thư, trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải kể lại: “*Trong đợt Mậu Thân, biết đi vào chỗ nguy hiểm, anh em đều đăng ký đi hết. Nhưng nếu đi hết thì lấy ai giữ căn cứ, lo hậu phương. Thế là lãnh đạo Ban phải phát động ngược lại “đi cũng vinh quang mà ở lại cũng vinh quang” đi ra phía trước, biết đi là có thể hi sinh, nam nữ đều đăng ký đi*” [8].

Tham gia chiến dịch, các đơn vị của BTH theo kế hoạch phân công, đã bám sát địa bàn, cùng với các cánh quân tham gia các trận đánh vô cùng quyết liệt ở Sài Gòn, các địa bàn trọng điểm khác trên miền Nam. Lực lượng thông tin, tuyên truyền đã kịp thời đưa tin tức hình ảnh của cuộc tấn công, phản ánh sinh động cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta trong tổng tiến công đợt 1, đợt 2 và đợt 3 đến đồng bào cả nước

và nhân dân trên toàn thế giới, góp phần vào thắng lợi chung. Diễn biến từng trận đánh, từng mặt trận, những gương chiến đấu anh dũng, sự xả thân vì độc lập tự do của quân dân miền Nam trong các đợt tiến công đã được các chiến sĩ xung kích của BTH viết thành bản hùng ca của khí phách Việt Nam, tạo nên “dáng đứng Việt Nam”.

Trong giai đoạn chống Chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ, hệ thống tổ chức của BTH đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô tổ chức, các cơ quan chuyên môn và lực lượng cán bộ. Với hệ thống tổ chức và lực lượng nhân sự hùng hậu, BTH thực hiện tốt công tác chuẩn bị về con người và bộ máy sẵn sàng xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng, thông tin tuyên truyền động viên toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ và đánh thắng Mỹ trong Chiến tranh cục bộ của chúng ở miền Nam.

3. Hệ thống tổ chức Ban Tuyên huấn Trung ương Cục trong giai đoạn chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1972)

Cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968 đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải thay đổi Chiến lược Chiến tranh cục bộ bằng Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Triển khai Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiếp tục thi hành quốc sách “bình định”, tiến hành cuộc phản công quyết liệt, tàn khốc bằng sức mạnh toàn diện từ giữa năm 1968 đến cuối năm 1969. Chủ yếu “*là sức mạnh quân sự vào trận địa nông thôn, là cuộc chiến tranh giành dân, chiến tranh hủy diệt trên quy mô lớn với những biện pháp cực kỳ dã man, gây cho ta những khó khăn tổn thất nặng nề*” [9].

Trong tình thế khó khăn của cách mạng miền Nam, BTH xác định nhiệm vụ then chốt trong công tác chính trị tư tưởng lúc này là phải động viên cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng

của toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, tiếp tục tấn công quân Mỹ và quân Sài Gòn trên cả ba vùng chiến lược. Phát động một cao trào chính trị, binh vận và du kích rộng lớn để bẻ gãy các kế hoạch bình định của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, mở rộng vùng giải phóng ở nông thôn, đẩy mạnh phong trào đô thị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với mặt trận ngoại giao để vạch trần âm mưu kéo dài chiến tranh và thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt của Mỹ.

Bám sát nhiệm vụ then chốt trong công tác chính trị tư tưởng, bộ máy tổ chức BTH đã có sự điều chỉnh lại phù hợp với tình thế mới của cách mạng miền Nam. Bộ máy được tổ chức theo hướng tăng cường các cơ quan Thông tấn xã, Đài phát thanh và bộ phận huấn học. Sau khi sắp xếp các cơ quan, bộ phận trực thuộc, tổng số cán bộ của BTH là 1.495 [10]. Bộ máy tổ chức của BTH trong giai đoạn này gồm Ban lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn. Trong đó, Ban lãnh đạo gồm các đồng chí: Phạm Hùng, Bí thư TWCMN, Trưởng ban. Thường trực ban: Võ Quang Trinh, Tô Lâm, Tân Đức. Ủy viên Ban: Cao Văn Sáu (được điều động từ Khu ủy Khu VIII năm 1969), Lưu Hữu Phước, Trần Văn Phác, Nguyễn Văn Tông, Trần Mão, Tô Bửu Giám, Sáu Chí, Thép Mới. Các cơ quan chuyên môn gồm: Văn phòng, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Văn nghệ, Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Báo chí, Tạp chí tiền phong, Tạp chí Thời sự Nhân dân, Tạp chí Tuyên truyền, Nhà Xuất bản Giải phóng, Đoàn Văn công Giải phóng.

Giữa năm 1969, sau khi có chỉ đạo của TWCMN về bố trí nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy tham gia chuẩn bị thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN), BTH đã bố trí nhân sự tham gia Bộ Thông tin - Văn hóa, Bộ Giáo dục và Thanh niên và một cơ quan khác của Chính

phủ. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền phục vụ cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Ngày 6/6/1969, Đại hội Đại biểu Quốc dân miền Nam đã bầu ra CPCMLTCHMNVN. Đây là một “thắng lợi có ý nghĩa chính trị to lớn cổ vũ nhân dân miền Nam đẩy mạnh kháng chiến” [10]. CPCMLTCHMNVN nhanh chóng đảm đương những nhiệm vụ của một chính quyền nhà nước hợp pháp ở miền Nam. Một số cán bộ chủ chốt được điều động tham gia Bộ Thông tin-Văn hóa, Bộ Giáo dục và Thanh niên CPCMLTCHMNVN như: Đồng chí Lưu Hữu Phước, Bộ Trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa; Giáo sư Lê Văn Chí, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên; Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin - Văn hóa; Nguyễn Hữu Dụng, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thanh niên; Dương Văn Diêu, Vụ trưởng Vụ chuyên môn giáo dục Bộ Giáo dục và Thanh niên; Nguyễn Nam, phụ trách Phòng xuất bản làm Cục xuất bản Bộ Văn hóa Thông tin. Đây là sự điều chuyển tạm thời phục vụ nhiệm vụ chính trị khi có CPCMLTCHMNVN. Các cơ quan thông tin, văn hóa, giáo dục của Chính phủ và các cán bộ được điều động tham gia chính quyền Nhà nước hợp pháp đều đặt dưới sự chỉ đạo của BTH trong mọi hoạt động.

Bước sang đầu năm 1970, tình hình chiến trường có nhiều thay đổi sau sự kiện Lonno làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Xi-hanuc, biến quốc gia trung lập Campuchia thành thuộc địa và căn cứ quân sự mới của Mỹ trên chiến trường Đông Dương và sự kiện Mỹ và chính quyền Sài Gòn huy động lực lượng hỗn hợp 10 vạn quân vượt biên giới tấn công sang lãnh thổ Campuchia. Đông Dương trở thành chiến trường chung, tại căn cứ của BTH đóng ở Campuchia, BTH đã tiến hành chấn chỉnh tổ chức và sửa đổi lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của trên các lĩnh vực chuyên môn. Để đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ chính trị, các cuộc họp giao ban, báo cáo, nghị quyết tiến hành theo phương châm “tinh giản, gọn nhẹ, thực hiện chế độ báo cáo thỉnh trí đều đặn và đảm bảo liên lạc thông suốt từ BTH xuống các Khu ủy, Tỉnh ủy.

Đầu năm 1971, BTH tham mưu TWCMN chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đánh bại kế hoạch bình định và chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, BTH đã *“mở các lớp huấn luyện ngắn ngày để đào tạo cán bộ thay thế số cán bộ bị tổn thất khá nhiều trong những năm qua, nhất là cán bộ cơ sở; sử dụng và bố trí cán bộ cho đúng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đã đề ra, thực hiện quản lý cán bộ chặt chẽ; đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, nhất là đối với cán bộ cơ sở, cán bộ già đau yếu và cán bộ nữ”*[11]. Qua đó, hệ thống tổ chức của BTH đã được chấn chỉnh, vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Sau chiến thắng Đường 9 -Nam Lào và Bắc Campuchia, đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược Xuân - Hè 1972, đã làm thay đổi cục diện trên chiến trường, hình thành thế “bố trí chiến lược mới”, mở ra một cục diện mới vô cùng thuận lợi cho cách mạng, BTH thực hiện công tác sắp xếp điều động cán bộ, tổ chức các cơ quan chuyên môn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được giao. Đồng thời, nhanh chóng chuyển hướng tổ chức bộ máy phù hợp khi hoạt động tại căn cứ trên lãnh thổ Campuchia.

Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vẫn ngoan cố tiếp tục kéo dài chiến tranh tiến hành cuộc tập kích chiến lược của Mỹ từ ngày 18 đến 30/12/1972 vào Hà Nội và Hải Phòng của Mỹ đã bị quân dân miền Bắc đánh bại. Đòn nắn gân quân sự của Mỹ không thành công đã làm tan giấc mộng đàm phán trên thế mạnh. Mỹ buộc

phải trở lại bàn đàm phán tại Hội nghị Paris và đi đến giải pháp chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh bằng một Hiệp định.

Giai đoạn chống Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là giai đoạn khốc liệt, gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong bối cảnh đó, BTH củng cố lại bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới. Khi CPCMLTCHMNVN thành lập, BTH đã điều động cán bộ tham gia bộ máy chính quyền. Đây là thời kì chuyển đổi rất đặc biệt, BTH Ban thực hiện hai chức năng Đảng và chính quyền. Mặc dù thực hiện cùng lúc hai chức năng vừa là cơ quan chuyên môn của TWCMN vừa là cơ quan của CPCMLTCHMNVN nhưng BTH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Hoàn thiện hệ thống tổ chức Ban Tuyên huấn Trung ương Cục sau Hiệp định Paris 1973

Ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết tại Paris. Tuy Hiệp định đã được ký kết, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam. Mỹ và chính quyền Sài Gòn liên tiếp vi phạm Hiệp định, tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh bình định, giành dân, giành đất. Thời gian đầu, một số nơi do không đấu tranh kiên quyết nên đã để cho quân Sài Gòn lấn chiếm vùng giải phóng, thực hiện việc tràn ngập lãnh thổ, gây khó khăn cho phía cách mạng.

Trước tình hình đó, ngày 27/3/1973, Thường vụ TWCMN họp đã xác định các khâu công tác cấp bách trước mắt phải tiến hành đó là phải *“làm tốt công tác nhận thức tư tưởng về Hiệp định Paris”*[12]. Yêu cầu bức xúc đặt ra đối với công tác tư tưởng lúc này là *“phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân có nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn của Mỹ-ngụy; đánh giá địch - ta và khả năng phát triển của tình hình; phải làm*

gì và làm như thế nào để đánh bại âm mưu và hành động tiếp tục chiến tranh của địch”[13].

Đầu năm 1973, BTH tổ chức đoàn cán bộ đi tiền trạm phục vụ việc chuyển căn cứ từ Campuchia về Việt Nam. Đến tháng 3/1973, việc di chuyển cơ quan từ Campuchia về lại căn cứ cũ đã hoàn thành. Tại Lò Gò, Bắc Tây Ninh, BTH đã nhanh chóng nắm bắt các điều kiện thuận lợi để hoàn thiện bộ máy hoạt động, chuẩn bị về con người và tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng miền Nam.

Sau khi ổn định công tác tổ chức, ổn định căn cứ tại vùng Bắc Tây Ninh, các hoạt động của BTH được tổ chức hết sức khẩn trương, sôi động đáp ứng với bước phát triển mới của phong trào các mạng miền Nam trong giai đoạn tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. BTH đã ban hành “Đề cương công tác tuyên truyền năm 1973”. Đề cương xác định công tác tuyên truyền có một vị trí đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo phát huy thắng lợi có ý nghĩa to lớn về chính trị của cách mạng miền Nam sau khi ký Hiệp định. Trọng tâm của công tác tuyên huấn là tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và nhanh chóng những nội dung cơ bản của Hiệp định trong toàn dân, nhất là đến mọi tầng lớp nhân dân vùng tạm chiếm để quần chúng hiểu được những điều khoản cơ bản của Hiệp định, nhất là những điều khoản về tự do dân chủ. Đây là những vũ khí sắc bén để nhân dân tổ chức, vùng lên đấu tranh giành hòa bình độc lập, tự do, cơm áo và hòa hợp dân tộc.

Tháng 7/ 1973, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, khóa III họp và ra Nghị quyết “Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới” đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ cụ cho công tác tư tưởng là: “*Tiếp tục bồi dưỡng tinh thần cách mạng tiến công,*

kiên trì cách mạng, nâng cao cảnh giác, chống mọi khuynh hướng hữu khuynh, hòa bình chủ nghĩa, tư tưởng nghỉ ngơi, không sẵn sàng chiến đấu”[14].

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị 21 của Trung ương Đảng và các Nghị quyết của TWCMN, BTH tổ chức cho các cấp ủy, các đơn vị tiến hành khẩn trương công tác học tập Nghị quyết, trang bị nhận thức đúng đắn về tình hình và nhiệm vụ, thấu suốt tư tưởng tiến công cách mạng, đấu tranh chống tư tưởng lệch lạc, v.v... Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân miền Nam.

Tháng 11/1973, Thường vụ TWCMN đã họp và thống nhất phân công các đồng chí trong Thường vụ phụ trách từng khối công việc. Theo đó, Đồng chí Phạm Hùng phụ trách chung TWCMN, không phụ trách BTH. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, phụ trách khối Đảng, Trưởng BTH. Thường trực BTH bên cạnh các đồng chí phụ trách từ thời kỳ trước đến cuối năm 1973 được bổ sung thêm đồng chí Trần Bạch Đằng (được điều động từ Sài Gòn – Gia Định về tham gia Thường trực Ban). Lãnh đạo BTH trong giai đoạn này gồm có các đồng chí: Võ Quang Trinh, Trần Bạch Đằng, Cao Văn Sáu, Tân Đức, Tô Lâm, Lưu Hữu Phước, Trần Văn Phác, Nguyễn Văn Tông, Kỳ Phương, Trần Mão, Nguyễn Văn Chí, Thép Mới. Hệ thống tổ chức của BTH gồm có Ban lãnh đạo, các cơ quan thông tin và các tiểu ban chuyên môn như: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Văn nghệ, Đài Phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng, Điện ảnh Giải phóng, Hội họa Giải phóng, Trường Tuyên huấn, Trường Báo Chí, Trường Văn nghệ, Nhà in Trần phú... và các cơ quan hỗ trợ khác.

Trong những tháng cuối năm 1973 đầu năm 1974, lực lượng cách mạng đã chủ động tiến công, đẩy lùi các cuộc hành quân lấn chiếm của

quân Sài Gòn, thu hồi và mở rộng vùng giải phóng. Tình hình chuyển biến nhanh chóng, tạo thời cơ thuận lợi để tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam.

Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10/1974 và tháng 12/1974 đã quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, từ hậu phương miền Bắc đến tiền tuyến miền Nam đã chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, tổ chức cho tổng tiến công và nổi dậy. Ở miền Nam, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thuộc lĩnh vực tư tưởng văn hóa, các bộ, học viên các trường đảng (cả học viên khóa VIII Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc miền Nam đã kết thúc khóa học sớm) để tham gia cuộc tấn công và nổi dậy.

Chiến thắng Phước Long, Tây Nguyên đã báo hiệu giờ phút trọng đại của dân tộc đã điểm. Sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn được tính từng ngày. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu. Cách mạng miền Nam đang phát triển với nhịp độ khẩn trương chưa từng có: “Một ngày bằng hai mươi năm”.

Trong không khí sôi động của thời khắc lịch sử, BTH đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng tham gia cùng với các cánh quân về giải phóng Sài Gòn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ công tác mới. Ngày 18/4/1975, BTH quyết định thành lập Đoàn trọng điểm thuộc BTH chuẩn bị tiếp quản Sài Gòn sau khi giải phóng. Đây là “bộ khung” cán bộ lãnh đạo các bộ phận tham gia giải phóng Sài Gòn và tiếp quản các cơ quan văn hóa thông tin, giáo dục của chính quyền Sài Gòn.

Trưởng đoàn, phụ trách chung là đồng chí Võ Quang Trinh, Thường trực, Bí thư Đảng BTH.

Thành lập Đảng ủy Đoàn Trọng điểm do đồng chí Võ Quang Trinh, Bí thư. Đồng chí Bầy Nam, Phó Bí thư. Ủy viên gồm các đồng chí: Hữu Hạnh, Ba Nhi, Tư Nhựt, Nguyễn Nam, Hai khuynh, Lê Quang Nghĩa [15].

Đài Phát thanh Giải phóng do các đồng chí: Tám Đức, Trưởng đoàn; Thanh Nho, Phó đoàn; Ba Nhi thành viên.

Báo Giải phóng do các đồng chí: Tô Hân, Trưởng đoàn; Hai Khuynh, Phó đoàn; Đặng Tuất Việt, thành viên.

Vô tuyến truyền hình và điện ảnh do các đồng chí: Mai Lộc, Trưởng đoàn; Lê Minh Hiền, Phó đoàn; Đồng chí Điền, đồng chí Hữu Hạnh, thành viên.

Thông tin Văn hóa do các đồng chí: Bùi Kinh Lãng Trưởng đoàn; Trịnh Mai Diêm, Phó đoàn; Nguyễn Nam, Thái Ly, thành viên.

Giáo dục do các đồng chí: Nguyễn Hữu Dụng, Trưởng đoàn; Hồ Hữu Nhật, Phó đoàn; Bầy Hương, thành viên.

Thông tấn do các đồng chí: Trần Thanh Xuân, Trưởng đoàn; Lê Quang Nghĩa, Phó đoàn; Hữu Thành, Phó đoàn.

Sáng ngày 30/4/1975, đồng loạt các cánh quân dũng mãnh tiến về Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn do Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đoàn công tác trọng điểm, theo sự phân công từ trước đã tiếp quản các cơ quan thông tin truyền thông, văn hóa giáo dục của chính quyền Sài Gòn. Cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng tiếp quản Đài Phát thanh Sài Gòn. Tổ phóng viên, điện báo của Thông tấn xã Giải phóng tiếp quản Việt tấn xã. Tiểu ban Giáo dục tiếp quản đội ngũ giáo chức và cơ sở trường lớp, tiếp quản Bộ Giáo dục của chế độ cũ, nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng, tích cực chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Một bộ phận thuộc Văn phòng BTH tiếp quản trụ sở Bộ Thông tin và Chiêu hồi, Cục Quốc gia Điện ảnh Sài Gòn. Các cán bộ không tham gia đoàn trọng điểm, theo sự phân công của BTH xuống hỗ trợ các địa phương nổi dậy giành chính quyền.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 14 năm (1961-1975) hình thành, xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức, BTH đã cùng với quân dân cả nước góp phần làm nên chiến thắng chung của dân tộc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một chiến công vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỉ XX. Làm nên chiến thắng đó có nhiều yếu tố, trong đó có sức mạnh ý chí, tinh thần quyết tử, quyết thắng của cả dân tộc đã được BTH khơi dậy, tổ chức và phát huy trong quá trình hoạt động. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trong những giai đoạn khác nhau, công tác tuyên huấn giúp Đảng bộ miền Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ trên lĩnh vực văn hoá - tư tưởng, động viên toàn Đảng, toàn dân, cổ vũ mọi nguồn lực, tạo thành vũ khí sắc bén, một sức mạnh to lớn làm nên những thành tựu vĩ đại, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ban tuyên huấn Trung ương Cục là sản phẩm của sự nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác tuyên huấn trong chiến tranh cách mạng ở miền Nam, là sự vận dụng sáng tạo, độc đáo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam vào trong thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa bàn Nam Bộ và Cục Nam Trung Bộ.

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức BTH trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại nhiều bài học quý giá cho công tác tuyên giáo ngày nay. Sau nhiều thập kỉ kết thúc chiến tranh, càng sáng rõ những đóng góp to lớn của tổ chức quan trọng này trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Những bài học lịch sử của nó đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của BTH trong cuộc kháng chiến cứu nước là một phần lịch sử tất yếu và quan trọng của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc trong thế kỉ XX.

The organization system of the Propaganda Unit of the Central Office for South Vietnam in the resistance war against America (1961-1975)

- **Do Van Bien**

Vietnam National University - HoChiMinh City

ABSTRACT:

The Communist Party's propaganda plays an important role and holds a special position for the development paths of the people's war. In the Southern revolutionary war, the Propaganda Unit of the Central Office for South Vietnam or the Southern Propaganda Unit is the specialized agency of the Central Office for South Vietnam, responsible for giving advise and assisting the Central Office for South Vietnam in directing political, ideological and cultural activities for the implementation of the political, ideological, cultural arts and education in the war against America in the

south of Vietnam from 1961 to 1975 to implement the goal of liberating the Southern Vietnam to unify the country. This paper presents the organizational system of the Propaganda Unit through the development stages of the resistance war against America. Thereby, the paper highlights the process of formation, changes and development of the Propaganda Unit through different stages; at the same time, evaluating the important roles of the propaganda in the leadership of the Central Office for the South Vietnam in the resistance war against America.

Key words: *propaganda, the Propaganda Unit of the Central Office for South Vietnam, the Central Office for South Vietnam*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Tài liệu ghi âm ông Trần Trọng Tân, Nguyên Ủy viên BTH, ngày 01/6/2012 tại nhà riêng.
- [2]. Ban Tuyên huấn miền Nam, Tiểu Ban Tuyên truyền, *Thời sự Phổ thông* (1964).
- [3]. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng, PGS.TS Nguyễn Quý Chủ biên, *Lịch sử Xứ ủy Nam bộ và TWCMN miền Nam 1954-1975*, Nxb Chính trị Quốc gia (2010).
- [4]. Lê Duẩn, *Thư vào Nam*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2005).
- [5]. Tài liệu lưu trữ cá nhân của ông Tô Bửu Giám, Nguyên Ủy viên BTH.Lê Duẩn, *Thư vào Nam*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2005).

- [6]. Tài liệu ghi âm ông Nguyễn Thanh Hải, Nguyên Bí thư Đoàn BTH, ngày 3/8/2012 tại nhà riêng.
- [7]. Ban Chỉ đạo Tổng kết cuộc chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, *Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi và bài học*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (1996).
- [8]. Viện Lịch sử Đảng, Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ và TWCMN miền Nam (1954-1975), Nxb Chính trị Quốc gia (2002).
- [9]. Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến, *Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tập II*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2010).
- [10]. Viện Lịch sử Đảng, Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ và TWCMN miền Nam (1954-1975), Nxb Chính trị Quốc gia (2002).
- [11]. Ban Tuyên giáo Trung ương, Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2010, Nxb Chính trị Quốc gia (2010).
- [12]. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia (2002).
- [13]. Tài liệu lưu giữ của Ông Lê Quang Nghĩa, Danh sách những đồng chí phụ trách các bộ phận của Đoàn trọng điểm thuộc Ban Tuyên huấn, ngày 28/4/1975.